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รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 1/2567 

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

 

  

ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดจาก                      

ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร   

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น                     

คร้ังท่ี 1/2567 ของบริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ในฐานะเลขานุการบริษทั ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้น

มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 12 ราย นบัเป็นจาํนวนหุ้น 33,992,741 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 20 ราย นบัเป็นจาํนวนหุ้น 

126,164,346 หุ้น รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมทั้งส้ิน 32 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้น 160,157,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.4154                  

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

ในเบ้ืองตน้ ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีเป็นการจดัการประชุมใน

รูปแบบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E-EGM โดยโปรแกรมจดัประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นของ บริษทั โคโนวานซ์ 

จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบควบคุมการประชุมท่ีไดรั้บการรับรองจากสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง

ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

จากนั้น ประธานฯ ไดแ้นะนาํกรรมการของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน 

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด) ดงัน้ี  

1. นายวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการ  

2. ดร. ภิรมย ์แจ่มใส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นางศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายสุรพล สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

5. นายสุรเดช บุณยวฒัน กรรมการและประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกาํกบัความเส่ียง 

6. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ  

7. นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

8. นางวไลรัตน ์ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 

ทั้งน้ี บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย 2 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และกาํกบัความเส่ียง สาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย 

1. นายศิษฏากร อุสันโน กรรมการผูจ้ดัการ Enterprise Systems and Infrastructure Division  

      บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 

2. นางสาวปิยดา สุขสมยั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบริหาร   

    บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 

    ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 

    และผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี 
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3. นางสาวขนิษฐา ศิวบุณยวงศ ์ ผูอ้าํนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน  

    ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบงานดา้นกฎหมาย   

4. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษทั 

นอกจากน้ี มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คือ                        

นางสาวพชัพร สรรคบุรานุรักษ ์และ นางสาวบุษบา ปัญญาช่ืน เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษทั ช้ีแจง

ให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัการลงคะแนนและการซกัถาม ดงัต่อไปน้ี 

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน  

ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง  

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ

ฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงคือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ                    

คสัโตเดียนซ่ึงจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได ้

เม่ือบริษทัเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนน เม่ือไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหนา้ต่างปรากฏขึ้นมา บริษทัจะเปิด

ให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ 

กรณีเห็นด้วย ในวาระใด ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่ต้องลงคะแนน ในวาระนั้น ระบบจะนับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นเป็น เห็นดว้ย   

กรณีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนตามตวัเลือกในวาระนั้น  

จากนั้นกดปุ่ มลงคะแนน เพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน ท่ีแถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนน

เสร็จเรียบร้อย 

กรณีต้องการเปล่ียนแปลงการลงคะแนน ต้องทําก่อนท่ีวาระจะปิด หากวาระปิดแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข                    

การลงคะแนนได ้โดยกดท่ีขอ้ความ ลงคะแนนแลว้ ท่ีแถบสถานะประชุมจะปรากฏหนา้ต่างท่ีเคยลงคะแนนแลว้ ให้กด ตวัเลือก

ใหม่ท่ีตอ้งการเปล่ียน จากนั้นให้กดปุ่ มลงคะแนน จะมีขอ้ความยืนยนัการแกไ้ขว่า ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย 

ผลคะแนนรวมในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม โดยส่วนท่ีเหลือจะเป็น

คะแนนเสียงเห็นดว้ย ทั้งน้ี ไดน้ับคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นหนังสือมอบฉันทะแลว้ ให้ถือการออก

เสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงท่ีใช้นบัเป็นมติท่ีประชุม ซ่ึงไดบ้นัทึกคะแนนเสียงนั้นไว้

ล่วงหนา้ตั้งแตต่อนลงทะเบียน 

การประกาศผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง โดยในแต่ละ

ระเบียบวาระจะใช้จาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมล่าสุด และเม่ือระบบปิดประมวลผลในแต่ละวาระ จะไม่สามารถ

กลบัไปแกไ้ขไดอี้ก เพ่ือความโปร่งใส  

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะซกัถาม จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1) กรณีมีคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม สามารถถามไดใ้นระหว่างวาระนั้น 

2) กรณีมีคาํถามอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม สามารถถามไดห้ลงัจบการประชุม  

การซักถามผ่านระบบปฏิบัติการวินโดว์ 

บริษทัขอให้เป็นการซักถามผ่าน การกดปุ่ มสัญลกัษณ์รูปมือ เท่านั้น ในช่วงเวลาท่ีบริษทัเปิดให้ยกมือซักถาม 

ระบบจะแสดงลาํดบัของผูถื้อหุ้นขึ้นท่ีหนา้จอของบริษทั หลงัจากนั้น บริษทัจะเป็นผูแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามตามลาํดบั  

โดยบริษัทจะเป็นผู ้เปิดไมโครโฟนให้ เพ่ือเปิดการใช้งานตามระบบคิวของแต่ละวาระ ซ่ึงจะปรากฏรูป

ไมโครโฟนสีเขียวให้ผูถื้อหุ้นทราบ จากนั้น ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแจ้งช่ือ-นามสกุล และสถานะ เช่น เข้าร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง หรือ รับมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม  
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การซักถามผ่านระบบเว็บเบราซ์เซอร์ ทุกแพล็ตฟอร์ม รวมถึงระบบ iOS และ Android 

บริษัทจะเปิดให้ซักถามในแต่วาระ ผูถื้อหุ้นสามารถส่งข้อความได้ตามช่วงเวลาท่ีบริษัทอนุญาตให้ใช้งาน

ขอ้ความสนทนาในห้องประชุม โดยให้กดปุ่ มสนทนาขอ้ความท่ีเมนูดา้นล่าง จะพบหน้าต่างขอ้ความสนทนาสําหรับพิมพ์

ขอ้ความ และรอให้บริษทัอ่านขอ้ความตามลาํดบั 

ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการใดๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพ และ

บริษทัมีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2567 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 22 เมษายน 2567 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมฯ ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือแจง้ขอแกไ้ข ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2567 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี                         

22 เมษายน 2567 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จํานวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 160,157,087 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติรายการจําหน่ายไปของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ และพิจารณาอนุมัติ                    

การเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกับบริษัท พรีเมียร์ ฟิชช่ัน แคปปิตอล จํากัด (PFC) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของ

บริษัท ในราคา 450,000,000 บาท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษทั เป็นผูด้าํเนินการประชุม  

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษทั รายงานต่อท่ีประชุมว่า เม่ือปี 2554 บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จาํกดั 

(มหาชน) ไดซ้ื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง อาคารพรีเมียร์ เพลส ซ่ึงเป็นอาคารสํานักงาน 6 ชั้น มีพ้ืนท่ีรวม 11,295 ตารางเมตร   

โดยท่ีผ่านมา บริษทัไดบ้ริหารโดยการให้เช่าเป็นสํานักงานและศูนยข์อ้มูล (Data Center) มีผูเ้ช่าพ้ืนท่ีอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 80 

ของพ้ืนท่ีให้เช่าทั้งหมด  

ต่อมา บริษทัไดรั้บหนงัสือเสนอซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวจากบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 

หรือ PFC บริษทัจึงมีความประสงคท่ี์จะเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยค์ือ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ 

ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 188390 ขนาดเน้ือท่ี 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ 6 ชั้นและส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืนๆ ทั้งหมดซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีดินดงักล่าวของบริษทัให้กบับริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ซ่ึงเป็นผูท่ี้ย่ืนขอ้เสนอซ้ือท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซและเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด โดยมี

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนอยูท่ี่ 450,000,000 บาท 

การตกลงเข้าทาํรายการจําหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซของบริษัทให้กับ PFC ข้างต้น                  

(“การเขา้ทาํรายการฯ”) เขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีทจ.20/2551 

เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีมีนัยสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียกประกาศทั้งสองฉบบัน้ีว่า “ประกาศรายการไดม้าจาํหน่ายไป”) และเน่ืองดว้ย PFC 
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เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ทาํให้การเขา้ทาํรายการฯ ขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการเก่ียวกบั

สินทรัพยห์รือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียกประกาศทั้งสองฉบบัน้ีว่า “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) นอกจากน้ี 

ยงัเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนท่ีสําคญัของบริษัทให้แก่บุคคลอ่ืนตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติ                  

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียกว่า “พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั”) 

คณะกรรมการของบริษทัโดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย มีความเห็นว่า การตกลงเขา้ทาํรายการจาํหน่ายท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ ให้กับบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จาํกดั ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน                                 

มีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั เม่ือเปรียบเทียบกบัการเขา้ทาํรายการฯ 

กบับุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ทาํรายการฯ ดงักล่าวและเกณฑ์ท่ีใช้ในการกาํหนดมูลค่า                 

ส่ิงตอบแทน มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทัในระยะยาว    

โดยราคาท่ีตกลงตามข้อเสนอซ้ือของ PFC เป็นมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 450,000,000 บาทนั้นเป็นราคาท่ีเหมาะสมแล้ว                   

ซ่ึงมีรายละเอียดในสารสนเทศเก่ียวกบัรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

โดยวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น                         

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

และในการขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษัทได้แต่งตั้ งบริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) ทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือให้ความเห็นแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในการตกลงเข้าทาํรายการ

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว 

จากนั้น นางสาวบุษบา ปัญญาช่ืน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) (“KGI” หรือ “ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี KGI ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 3/2567 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2567 ให้ทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น

เก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของราคาและความเหมาะสมในการเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาอนุมติัในวาระน้ี ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระฉบบัเตม็ให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ตามเอกสารประกอบการประชุมตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ในการทํารายการ 

ตามท่ีบริษทัไดรั้บหนงัสือเสนอซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวจากบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 

หรือ PFC บริษทัจึงพิจารณาการใชพ้ื้นท่ีสํานกังานในปัจจุบนัท่ีมีจาํนวนลดลงเม่ือเทียบกบัอดีต เน่ืองจากรูปแบบการทาํงานท่ี

เปล่ียนแปลงไป และพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีบริษทัและผูถื้อหุ้นของบริษทัจะไดรั้บหากตอบรับขอ้เสนอซ้ือจาก PFC ท่ีจะ       

ทาํให้บริษทัไดรั้บเงินจาํนวน 450 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นเงินลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม โดยบริษทั

คาดว่าจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจดงักล่าวไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ดว้ยเหตุน้ี บริษทัจึงมีความประสงคท่ี์จะเขา้ทาํ

รายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว 

ลักษณะของรายการ 

บริษทัจะจาํหน่ายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซให้แก่ PFC ในมูลค่ารวม 450 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็น

รายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั เน่ืองจากกรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิท

ของบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุมใน PFC ซ่ึงมีรายละเอียดความสัมพนัธ์ตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 1-2 หน้าท่ี 16-17 ตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 การเข้าทาํ

รายการในคร้ังน้ีจึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ย 

ขนาดของรายการ 

1) รายการจาํหน่ายไป มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 18.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงสูงกว่า

ร้อยละ 15 แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการไดม้าจาํหน่ายไป บริษทัจึงมีหน้าท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส่งหนังสือเวียนถึงผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนันับแต่วนัท่ีแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย ์                    
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แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนท่ีสําคญัของบริษัท                  

ให้แก่บุคคลอ่ืนตามมาตรา 107(2) แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียง                           

ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 62.58 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 

ซ่ึงสูงกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษทั และสูงกว่า 20 ลา้นบาท จึงเขา้ข่ายเป็นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนาดใหญ่ตาม

ประกาศรายการท่ี เก่ียวโยงกัน ดังนั้ น บริษัทจึงมีหน้าท่ี เปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย ์                                

แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นต่อการทาํรายการดงักล่าวและขออนุมัติการเขา้ทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของ                 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของราคา                     

จะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นท่ี 450 ลา้นบาท ดว้ยวิธีทางการเงิน 3 วิธี ดงัน้ี 

วิธีท่ี 1 วิธีมูลค่าตามบญัชี  

มูลค่าตามบัญชีของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2567 เท่ากบั 216.47 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นมูลค่า               

ท่ีต ํ่ากว่าราคาจะซ้ือจะขายท่ีตกลงกนัท่ี 450.00 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 233.53 ลา้นบาท  

เน่ืองจากวิธีมูลค่าตามบญัชี เป็นการแสดงมูลค่าของทรัพยสิ์น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยไม่ไดค้าํนึงถึงมูลค่า

ตลาดท่ีอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามภาวะการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยข์องตลาดในปัจจุบนั จึงอาจไม่สะทอ้นถึงมูลค่ายุติธรรม                   

ท่ีแทจ้ริง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า วิธีดงักล่าวอาจเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสม 

วิธีท่ี 2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี  

วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีเป็นการนาํมูลค่าตามบญัชีของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมาปรับปรุงดว้ยส่วนเพ่ิมหรือ

ส่วนลดตามมูลค่าประเมินของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. (บริษัท ทีเอพี                           

แวลูเอชัน่ จาํกดั หรือ “TAP”) เพ่ือสะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โดยส่วนเพ่ิมท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระเท่ากบั 277.81 ลา้นบาท รวมเป็นมูลค่าตามบญัชีหลงัปรับปรุงเท่ากบั 494.28 ลา้นบาท 

ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าราคาจะซ้ือจะขายท่ีตกลงกนัท่ี 450.00 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 44.28 ลา้นบาท  

ถึงแมว่้าวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีจะสามารถสะท้อนมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิไดม้ากกว่าวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี              

ก็ตาม แต่วิธีดงักล่าวยงัคงไม่สะทอ้นความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตของทรัพยสิ์น จึงอาจไม่สะทอ้นถึงมูลค่ายุติธรรม               

ท่ีแทจ้ริง ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า วิธีดงักล่าวอาจเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสม 

วิธีท่ี 3 วิธีมูลค่าปัจจุบนักระแสเงินสดสุทธิ  

วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิเป็นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ                       

ในอนาคตดว้ยอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงิน เพ่ือคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

โดยอ้างอิงข้อมูลจากสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการในเดือนกันยายน 2567 และได้กาํหนดสมมติฐานทางการเงินต่างๆ                  

จากขอ้มูลทางการเงินในปี 2564 - งวด 6 เดือน ปี 2567 และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในการกาํหนดสมมติฐานเก่ียวกบั

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ ค่าใชจ้่ายบริหาร และค่าใชจ้่ายลงทุน โดยใชอ้ตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 7.11 และอตัราการเติบโตของ

กระแสเงินสดในอนาคตเท่ากบัร้อยละ 0 ต่อปีเป็นกรณีฐาน ทาํให้ไดมู้ลค่าปัจจุบนักระแสเงินสดสุทธิเท่ากบั 442.43 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความไวของการประเมินความเป็นไปได้ โดย                        

การเปล่ียนแปลงอตัราการเช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานกังานเพ่ิมขึ้นและลดลงจากกรณีฐานท่ีร้อยละ 5 และการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด

เพ่ิมขึ้นและลดลงจากกรณีฐานท่ีร้อยละ 1 ทาํให้ไดมู้ลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นอยูใ่นช่วงระหว่าง 381.86 – 525.72 ลา้นบาท 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารสํานกังานดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

กระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นวิธีการประเมินท่ีคาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจอาคารสํานักงานของบริษัท                      
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ในอนาคต และแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม จึงทาํให้สามารถสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของอาคารสาํนกังาน

ไดดี้กว่าวิธีอ่ืนๆ จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

การประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ  

TAP ใชวิ้ธีการประเมินมูลค่า 2 วิธี คือ วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากตน้ทุน และวิธีวิเคราะห์มูลค่าจากรายได ้

วิธีท่ี 1 วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากตน้ทุน 

ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระประเมินมูลค่าท่ีดินโดยเปรียบเทียบทรัพยสิ์นท่ีจะขายกบัทรัพยสิ์นในบริเวณ

ใกลเ้คียงและปรับแกร้าคาซ้ือขายตามความแตกต่างของปัจจยัต่างๆ และประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้างโดยใช้วิธีตน้ทุนทดแทน

สุทธิ ทาํให้ไดมู้ลค่าของทรัพยสิ์นอยูท่ี่ 462.76 ลา้นบาท 

วิธีท่ี 2 วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากรายได ้ 

วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากรายได้เป็นการประเมินมูลค่าของทรัพยสิ์นโดยการจัดทาํประมาณการกระแสเงินสด                     

ท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการถือครองทรัพยสิ์น แลว้คิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนกลบัเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของสินทรัพย ์

ภายใตส้มมติฐานโดยอา้งอิงขอ้มูลตลาด ขอ้มูลยอ้นหลงัจากบริษทัและขอ้มูลของมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย  

จึงไดมู้ลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวอยูท่ี่ 427 ลา้นบาท 

จากการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสมคือ 

443.42 ลา้นบาท และผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระมีความเห็นว่า มูลค่าท่ีเหมาะสมคือ 427 ลา้นบาท จะเห็นว่า มูลค่าทรัพยสิ์น

ในทั้ง 2 กรณีดงักล่าวตํ่ากว่ามูลค่าการซ้ือขายท่ี 450 ลา้นบาท 

ความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมในการเข้าทํารายการ 

เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของการจาํหน่ายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทให้แก่ PFC ซ่ึงเป็นบุคคล                                                

ท่ีเก่ียวโยงกนัในคร้ังน้ี โดยมีมูลค่าตามราคาจะซ้ือจะขายเท่ากบั 450 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ีประเมิน

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในกรณีฐานเท่ากบั 443.42 ลา้นบาท  

ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ราคาจาํหน่ายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวเป็นราคา                    

ท่ีเหมาะสม 

ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทํารายการ 

เง่ือนไขในร่างสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างฯ เป็นเง่ือนไขทั่วไปท่ีทํารายการกับบุคคล                                

ท่ีไม่เก่ียวโยงกนั อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขดงักล่าวกาํหนดระยะเวลาในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิภายใน 120 วนั ซ่ึงนานกว่า

กรณีทัว่ไปประมาณ 30 วนั แต่เน่ืองดว้ยภาวะอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพยท่ี์ชะลอตวัในปัจจุบนั การจาํหน่ายท่ีดินและ                   

ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีมูลค่าสูงจึงอาจใชร้ะยะเวลาในการจดัหาผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพและการขออนุมติัสินเช่ือ จึงพิจารณาไดว่้า ระยะเวลา                    

ท่ียาวกว่าประมาณ 30 วนัเป็นเง่ือนไขท่ียอมรับได ้ 

ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า เง่ือนไขของการทาํรายการขา้งตน้มีความเหมาะสม 

จากความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของการทาํรายการขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า 

การเขา้ทาํรายการมีความเหมาะสมและผูถื้อหุ้นควรอนุมติัให้บริษทัเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เน่ืองจากมีขอ้ดีของการเขา้ทาํรายการดงัน้ี 

ข้อดีและประโยชน์ 

• บริษทัจะไดรั้บเงินทุนเพ่ือใชเ้ป็นเงินลงทนุในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 450 ลา้นบาท 

บริษทัจะนาํเงินท่ีไดรั้บไปลงทนุในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและมีเป้าหมายท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 10 เน่ืองจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้มท่ีดีโดยจะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียใน 3 ปีขา้งหน้าประมาณร้อยละ   

9.7-14.5 มีปัจจยัสนบัสนุนจาก (1) ความตอ้งการ Data Center เพ่ิมขึ้น (2) ประเทศไทยมีปริมาณไฟฟ้าสํารองท่ีสูงซ่ึงเหมาะสม

กบัการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว และ (3) ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน Data Center  

• บริษทัจะมีกาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น ประมาณ 212.63 ลา้นบาท 

เน่ืองจากราคาเสนอซ้ือ 450 ลา้นบาท หักมูลค่าตามบญัชี 216.47 ลา้นบาท และหักค่าใชจ้่ายและภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง

ประมาณ 20.90 ลา้นบาท จะทาํให้บริษทัคงเหลือกาํไรท่ีประมาณ 212.63 ลา้นบาท 
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• บริษทัจะไม่ไดรั้บความเส่ียงจากผลกระทบเชิงลบในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

เน่ืองจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 มีการเปิดตัวอาคารสํานักงานแห่งใหม่ในย่านใจกลางเมืองของ

กรุงเทพมหานครหลายแห่ง และผูเ้ช่ารายใหม่มีแนวโน้มท่ีจะเช่าพ้ืนท่ีในย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานคร (Central Business 

District หรือ CBD) ส่งผลให้การเช่าอาคารสาํนกังานท่ีอยูน่อกเขต CBD มีแนวโนม้ลดลง ดงันั้น หากบริษทัทาํการจาํหน่ายท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซซ่ึงอยูน่อกเขต CBD จะทาํให้บริษทัไม่ไดรั้บความเส่ียงดงักล่าว 

• ความรวดเร็วในการเจรจาและต่อรองเง่ือนไขในการทาํรายการ  

เน่ืองจาก PFC มีความเขา้ใจในทรัพยสิ์นและการบริหารจดัการธุรกิจให้เช่าอาคารสํานกังาน จึงย่ืนขอ้เสนอท่ีจะ

ซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว ทาํให้การดาํเนินการและการเจรจาต่อรองทาํไดร้วดเร็ว 

• ความต่อเน่ืองในการประกอบธุรกิจ 

เน่ืองจากบริษทัย่อยของบริษทั (DCS) เช่าพ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 28 ของพ้ืนท่ีให้เช่าของอาคารพรีเมียร์เพลซ                 

การจาํหน่ายทรัพยสิ์นให้แก่ PFC จะทาํให้บริษทัและ DCS สามารถเจรจาต่อรองเง่ือนไขในการเช่าพ้ืนท่ีไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทาํให้

บริษทัและ DCS สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

อยา่งไรก็ตาม การทาํรายการกบั PFC จะมีขอ้ดอ้ยและความเส่ียงดงัน้ี 

ข้อด้อยและความเส่ียง 

• บริษทัอาจเสียโอกาสในการเปรียบเทียบขอ้เสนอท่ีอาจมีมูลค่าสูงกว่าจากบุคคลภายนอก 

หากบริษทัจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวให้แก่ PFC บริษทัอาจเสียโอกาสในการเปรียบเทียบขอ้เสนอท่ีอาจมีมูลค่า

สูงกว่าจากการขายให้บุคคลภายนอก 

• มีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หากบริษทัจาํหน่ายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซออกไป บริษทัจะมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา รายไดจ้ากธุรกิจอาคารสํานกังานเช่ามีจาํนวนไม่เกิน 22 ลา้นบาท หรือ              

ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายไดร้วม อีกทั้งแนวโนม้ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตเพ่ิมขึ้นจากความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีเพ่ิมขึ้น 

จากนั้น เลขานุการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  

หลงัจากท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากการเข้าทาํรายการฯ                     

เข้าข่ายเป็น (1) รายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าจาํหน่ายไป (2) รายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภท

รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ (3) การขายหรือโอนกิจการบางส่วนท่ีสาํคญัของ

บริษทัให้แก่บุคคลอ่ืนตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)                  

ในวาระน้ี จึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้น เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัรายการจาํหน่ายไปของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ และอนุมติั

การเขา้ทาํรายการเก่ียวโยงกบับริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จาํกดั (PFC) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ในราคา 

450,000,000 บาท ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จํานวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 31,534,381 95.1712 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 1,600,000 4.8288 

ไม่มีสิทธิออกเสียง 127,022,706 - 
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วาระท่ี 3  เร่ืองอื่นๆ 

ประธานฯ  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่งคําถามท่ีจะให้บริษัทหรือ

คณะกรรมการช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2567 คราวน้ีไดต้ั้งแต่

วนัท่ีบริษทัออกหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2567 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดส่งคาํถามมา 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม และมีผูถื้อหุ้นซกัถามดงัน้ี   

นางสาววิไล ศิริพลูเกียรติกุล ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงแผนการดาํเนินการในอนาคต 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษทัไดมี้การทบทวนแผนงานในทุกไตรมาสและนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ                  

แต่ไม่ไดมี้การเปิดเผยแผนประมาณการล่วงหน้าโดยทัว่ไป อย่างไรก็ตาม บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในการประชุม        

ผูถื้อหุ้นและยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ซกัถามผา่นกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยมาโดยตลอด 

หลงัจากการดาํเนินกระบวนการการเขา้ทาํรายการฯ เสร็จส้ิน บริษทัจะดาํเนินธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นหลกัตามปกติ แต่ส่วนท่ีเปล่ียนแปลงคือ จะไม่มีรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพยจ์ากการให้เช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน                     

ส่วนการดาํเนินธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีอตัราการเติบโตท่ีดีขึ้น บริษทัจึงยงัคงมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจในดา้นน้ี

อย่างต่อเน่ืองด้วยหลกัการคือ ให้ความสําคญักับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

เน่ืองจากบริษทัเป็นตวักลางระหว่างแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศและผูใ้ชง้านท่ีเป็นลูกคา้ต่างๆ บริษทัจึงทาํหน้าท่ีในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทั้ งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงความเช่ือมโยงระบบต่างๆ เพ่ือให้ผู ้ใช้สามารถใช้งานได้อย่าง                                 

มีประสิทธิภาพ โดยมีเง่ือนไขสําคญัคือ การมีระบบมาตรฐาน มีบุคลากรท่ีได้รับการรับรอง และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า                   

ซ่ึงไดด้าํเนินการอยา่งเขม้แขง็มาโดยตลอด ทาํให้มีลูกคา้จาํนวนมากมาอยา่งยาวนานกว่า 10 ปี ดงันั้น บริษทัจะยงัคงดาํเนินธุรกิจ

ในแนวทางเดิมคือ ตอ้งมีความทนัต่อเหตุการณ์ ทนัสมยั มีความน่าเช่ือถือกบัทั้งผูใ้ห้บริการและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ภายหลงัจากการไดรั้บเงินจากการขายท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้างแลว้ บริษทัมีแผนการใชเ้งินอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษทัยงัไม่มีการกาํหนดแผนของการใชเ้งินจาํนวน 450 ลา้นบาทในรายละเอียด ซ่ึงจะตอ้งมี

การหกัค่าใชจ้่ายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม โดยปกติ บริษทัจะมีการพิจารณาการใชเ้งินลงทุนในแต่ละปี รวมถึงการใชเ้งินทุน

หมุนเวียนท่ีจะขยายตวัตามขนาดของธุรกิจในอนาคต หลงัจากนั้น หากยงัไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเงินส่วนท่ีเหลือไดอ้ย่าง

เตม็ท่ี บริษทัอาจพิจารณาจ่ายคืนให้กบัผูถื้อหุ้นเพ่ือท่ีจะไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ในทางอ่ืนท่ีอาจจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกว่า 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี หากมี                 

ส่ิงใดขาดตกบกพร่อง บริษทัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี และปิดการประชุมเวลา 10.43 น. 
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